

Bữa Tiệc Tạ Ơn Cuối Năm Ấm Áp và Ý Nghĩa dành cho các vị cao niên Vùng Maryland

Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2024, buổi tiệc Tạ ơn cuối năm của nhà Việt Nam dành cho các vị cao niên vùng Maryland tại Schweinhaut Senior Center, Silver Spring, là một sự kiện đáng nhớ, thu hút hơn 200 người tham dự với sự góp mặt của **Hội Cao Niên Việt-Mỹ (VASA), Hội Ái Hữu Maryland (MVMA), Hội Happy Life Vietnamese Senior, Hội Lovely Vietnamese**, và các hội nhóm trong vùng: **Hướng Đạo, Vovinam Potomac, Thanh Thiếu Niên Thánh Thể, Thăng Tiến Hôn Nhân** thuộc nhà thờ **Giáo Xứ Mẹ Việt Nam** mang đến không khí ấm áp và gắn kết của cộng đồng. Đây là sự kiện thường niên nhằm gắn kết cộng đồng, tạo cơ hội cho các thế hệ cao niên gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, và cùng nhìn lại một năm đã qua.

Mở đầu trang trọng

Buổi tiệc bắt đầu bằng nghi thức chào quốc kỳ Mỹ - Việt, đầy ý nghĩa và trang trọng. Hai em nhỏ thuộc **Liên đoàn Hướng Đạo** đảm nhiệm phần cầm cờ, trong khi logo của **Nhà Việt Nam** được đặt nổi bật giữa hai lá cờ Mỹ - Việt phía bên phải của sân khấu. Nhóm **Vovinam Potomac, MD** đã có màn trình diễn võ thuật đầy ấn tượng, thể hiện nét đẹp của văn hóa Việt Nam qua môn võ truyền thống. Bên cạnh đó, các bạn trẻ đến từ **Nhóm Thanh Thiếu Niên Thánh Thể** và **Nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân** thuộc **Giáo xứ Mẹ Việt-Nam** đã góp phần tạo nên không khí sôi động, năng động.





Không Gian Chu Đáo, Gắn Kết

Không gian hội trường được trang trí đẹp mắt và đầy tinh tế, với ánh sáng ấm áp và cách bố trí bàn ghế khéo léo tạo cảm giác gần gũi. Dù quy mô lớn, buổi tiệc vẫn giữ được sự ấm cúng nhờ sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức. Các bàn tiệc được sắp xếp hợp lý, vừa tạo sự thoải mái vừa thuận tiện cho việc giao lưu giữa các khách mời.



Chương Trình Đặc Sắc

Chương trình tiệc diễn ra trong không khí sôi động và đầy màu sắc với sự kết hợp hài hòa giữa các tiết mục văn nghệ, múa hát truyền thống, và những phần trình diễn hiện đại do chính các hội viên biểu diễn. Bên cạnh đó, các bài phát biểu ý nghĩa từ đại diện các hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết, biết ơn và sẻ chia trong cộng đồng người Việt.

Phần văn nghệ là điểm nhấn đặc sắc với các tiết mục được dàn dựng công phu. Những tà áo dài thướt tha của các chị em khiến không gian thêm phần rực rỡ, vừa truyền thống vừa sang trọng. Những bài hát và tiết mục biểu diễn gợi nhớ quê hương, đem lại niềm xúc động và niềm tự hào cho tất cả mọi người.

Trong phần văn nghệ của buổi tiệc Tạ ơn tại Schweinhaut Senior Center, những bài hát được chọn lựa không chỉ sôi động mà còn mang đầy hoài niệm, làm ai nấy cũng nhớ về thời tuổi trẻ sôi nổi và đẹp đẽ của mình.



Với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca đầy kỷ niệm, những bài hát này dễ dàng chạm đến trái tim những người từng trải qua những năm tháng yêu đương thời trẻ. Một hoài niệm về những mối tình đầu hoặc những kỷ niệm đã qua về những người lính và những ngày tháng cũ.

Những bài hát này không chỉ là lời ca, tiếng nhạc, mà còn là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, làm sống lại những ký ức đẹp đẽ, nhắc nhở mọi người về một thời trẻ trung tràn đầy năng lượng và cảm xúc. Sự hòa mình vào âm nhạc, cùng tiếng cười, tiếng vỗ tay làm bầu không khí của buổi tiệc thêm phần sôi động và ý nghĩa.



Ấm Thực Đậm Đà Hương Vị Quê Hương

Bữa tiệc phục vụ những món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Mỗi món ăn không chỉ ngon miệng mà còn gợi nhớ quê hương, giúp mọi người thêm phần gắn bó. Không thể thiếu trong bữa tiệc là phần ẩm thực được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các món ăn mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam làm hài lòng mọi thực khách. Đặc biệt, món chè ngọt ngào được phục vụ ở phần tráng miệng làm ai cũng khen ngợi vì món chè quá ngon.

Sự kiện thành công nhờ tinh thần tình nguyện

Để có được một buổi tiệc thành công, không thể không kể đến sự đóng góp của các tình nguyện viên và sự ủng hộ nhiệt tình từ **Cộng đồng Việt-Nam vùng DMV**. Từ khâu chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến việc đón tiếp và phục vụ khách mời, tất cả đều diễn ra một cách chu đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự trân trọng văn hóa truyền thống.

Buổi tiệc Tạ ơn không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu mà còn là cơ hội để cộng đồng người Việt tại Maryland cùng nhau giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trên đất Mỹ.

Không chỉ là nơi để thưởng thức ẩm thực và giải trí, bữa tiệc còn là dịp để các thành viên chia sẻ những câu chuyện cá nhân, gửi gắm tình cảm và hy vọng về một năm mới đầy may mắn, sức khỏe và bình an. Đặc biệt, sự hiện diện của các tình nguyện viên nhiệt tình, chu đáo đã góp phần làm nên thành công của sự kiện, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người tham dự.

Bữa tiệc Tạ ơn năm nay thực sự là một dấu ấn khó quên, phản ánh tinh thần đoàn kết, yêu thương và biết ơn của cộng đồng người Việt cao niên tại Maryland.

Tường trình bởi TQT/NVN
Ngày 27 tháng 11, 2024

Phiếu Ủng Hộ Nhà Việt Nam

Họ và Tên:
Địa chỉ:
Email:
Số điện thoại:

Số tiền ủng hộ: **\$10 - \$20 - \$50** Trên nữa tùy ý: \$.....

Quý vị có thể gửi check về địa chỉ:

VLAC/ Nhà Việt Nam:
1321 Titania Ln.
Mc Lean, VA 22102

Hoặc Zelle về:
Long Hoàng 240-688-2024

Nếu là nhân viên chính phủ, quý vị có thể ủng hộ qua chương trình
CFC # 37953